

ẤN TƯỢNG LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUÂN CHÚNG CÔNG - NÔNG - BINH TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2017

MINH NGUYỄN



Các tiết mục được dàn dựng công phu, bám sát chủ đề Liên hoan **Ảnh: M.N**

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017 với chủ đề “Quảng Bình ơn Bác” đã làm nên ngày hội văn hóa tinh thần thấm đượm tình quân dân, thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức và để lại những ấn tượng sâu sắc...

Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng trong lực lượng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình đã có những bước phát triển vững chắc cả về quy mô lẫn chất lượng và được thể hiện qua các buổi giao lưu, hội thi, hội diễn văn nghệ do các cấp, các ngành tổ chức; đặc biệt là sự ghi nhận từ Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017. Hòa chung trong không khí phấn khởi cùng

nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) và 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, từ ngày 19 đến 21/12/2017, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017 với chủ đề “Quảng Bình ơn Bác”. Liên hoan đã quy tụ hơn 400 diễn viên đến từ 13 đơn vị gồm khối các huyện, thành phố, thị xã và khối các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, đất

nước, truyền thống của quê hương, quân đội, lực lượng vũ trang và tình đoàn kết quân dân, mỗi đơn vị đã tạo nên một sắc màu riêng trong “ngày hội” liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh.

Nói về Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017, ông Trần Vũ Khiêm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết: Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh là một hoạt động văn hóa, văn nghệ rất có ý nghĩa và thiết thực. Liên hoan văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017 với chủ đề “Quảng Bình ơn Bác” là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thể hiện tình cảm, tấm lòng đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh thiếu niên... về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của quê hương Quảng Bình “Hai giới” để nâng cao lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương trong thời kỳ mới. Liên hoan cũng là dịp để các đoàn nghệ thuật quần chúng của các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Xuyên suốt chương trình Liên hoan, các đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục phong phú, sinh động với nhiều hình thức biểu diễn khác nhau như ca, múa, nhạc... Các tiết mục Từ làng Sen, Lời Người vọng mãi, Bác đang cùng chúng cháu hành quân,... đã thể hiện niềm thương nhớ sâu sắc của quân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ - vị Cha già của dân tộc. Hay các tiết mục Gánh gạo Trị Thiên, Tổ quốc trong tim, Quảng Bình cất cánh, Quảng Ninh đất mẹ anh hùng... tất cả đã tái hiện thời kỳ chiến đấu oai hùng của quân và dân ta; thể hiện quyết tâm đoàn

kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, thông qua các tiết mục, người xem như được trở lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt, để sẻ chia những mất mát, hy sinh của dân tộc, của các anh hùng liệt sĩ. Sau những cảm xúc sâu lắng ấy là sự phấn khởi qua những khúc ca khải hoàn khi đất nước được hòa bình, thống nhất từng bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập. Để rồi hôm nay, mỗi người dân Quảng Bình luôn khắc ghi công ơn của Người cũng như các thế hệ cha anh đi trước. Chia sẻ cảm xúc trước khi lên sân khấu, em Lê Mai Vi ở đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quảng Trạch cho biết: “Đây là lần thứ 2 em tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh, em cảm thấy rất phấn khởi và tự hào. Thế hệ trẻ chúng em cần phải cố gắng nhiều hơn để gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của bao lớp cha anh đi trước”. Có thể thấy rằng Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017 là một sân chơi nghệ thuật đầy ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều đáng ghi nhận nữa là hiếm có chương trình văn nghệ nào mà huy động được nhiều lực lượng, nhiều thành phần tham gia như Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh. Liên hoan lần này thu hút 8/8 huyện, thành phố, thị xã và 5 cơ quan, đơn vị tham gia tạo nên “ngày hội” thắm đượm tình quân dân. Dù là lực lượng không chuyên nhưng các diễn viên đã thể hiện hết mình, cống hiến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chất lượng. Là người có nhiều kinh nghiệm và gắn bó với phong trào nghệ thuật quần chúng của huyện, anh Nguyễn Sông Hương, Đội trưởng đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Bố Trạch cho biết: “Tham gia Liên hoan lần này, đoàn chúng tôi có 54 diễn viên. Họ là những hạt nhân văn nghệ ở các trường học, của các Hội Người cao tuổi, Hội

Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên... Đặc biệt, trong đoàn chúng tôi có 13 thành viên đã trên 60 tuổi nhưng các cụ vẫn tích cực tham gia tập luyện và biểu diễn”. Đến xem Liên hoan từ rất sớm, ông Nguyễn Thanh Việt (75 tuổi, Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu) chia sẻ: “Người dân chúng tôi phấn khởi lắm vì được xem một chương trình nghệ thuật quần chúng hết sức đặc sắc và hấp dẫn. Tôi hy vọng sẽ có thêm những chương trình văn nghệ quần chúng như thế này nữa để bà con được thưởng thức và để phong trào văn nghệ của địa phương ngày càng được nâng cao”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, so với kỳ Liên hoan trước, số lượng các đoàn tham gia Liên hoan lần này ít hơn nhưng chất lượng chuyên môn có nhiều đổi mới và được nâng cao. Các tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của người dân trên địa bàn. Các đoàn đã có sự đầu tư chuẩn bị khá tốt, có nhiều tiến bộ về tổ chức lực lượng diễn viên cũng như nội dung, trang phục, đạo cụ. Các tiết mục đã bám sát chủ đề Liên hoan, có sự trưởng thành về chuyên môn, đó là kết quả của sự tập luyện, biểu diễn nghiêm túc từ các đơn vị, địa phương và được rút kinh nghiệm từ các hội thi, hội diễn các cấp. Qua đó cho thấy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu là nền tảng cho sự thành công của Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017.

Là một huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn nhưng phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa luôn được chú trọng, phát triển và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ông Nguyễn Minh Tám, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Trưởng đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tuyên Hóa chia sẻ: “Đã thành thông lệ, hội diễn Công - Nông - Binh huyện Tuyên Hóa được diễn ra 2 năm một lần. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2017), huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh huyện Tuyên Hóa với chủ đề “Lời ca dâng Bác”. Hội diễn được diễn ra trong 3 ngày tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, thu hút gần 700 diễn viên đến từ 27 đoàn tham gia của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Thông qua Hội diễn, đơn vị đã lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu để tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017 và đạt được giải Nhì khối các địa phương. Đó cũng là niềm vui của các thành viên trong đoàn sau 3 tuần tập luyện hăng say, tích cực. Hy vọng rằng trong kỳ Liên hoan tiếp theo đơn vị chúng tôi sẽ đạt thành tích cao hơn nữa”.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, những tiết mục xuất sắc nhất của các đơn vị, địa phương đã được công diễn vào tối 21/12 tại thành phố Đồng Hới, thu hút đông đảo khán giả đến xem. Tại đêm công diễn, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các đơn vị đạt được thành tích cao. Hai giải Nhất thuộc về đoàn nghệ thuật quần chúng Đồng Hới (khối địa phương) và đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (khối các đơn vị); 4 giải Nhì dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Ba Đồn (khối địa phương) và Sở Giáo dục - Đào tạo (khối các đơn vị); 6 giải Ba dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng Lệ Thủy, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch (khối địa phương) và Sở Giao thông - Vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (khối các đơn vị). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 15 giải A cho các tiết mục xuất sắc nhất tại Liên hoan.

Liên hoan văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2017 với chủ đề “Quảng Bình ơn Bác” đã khép lại, nhưng dư âm của chương trình còn đọng lại trong lòng khán giả. Tin rằng, Liên hoan sẽ góp phần thắp lên ngọn lửa nghệ thuật để lan truyền và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở các địa phương nói riêng và của tỉnh Quảng Bình nói chung.

M.N